

Số: /KH-BCĐ

Đồng Đăng, ngày tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH
Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024
trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BCĐ, ngày 06/03/2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Cao Lộc về Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024 trên địa bàn huyện Cao Lộc;

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) thị trấn Đồng Đăng xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2024 trên địa bàn thị trấn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chỉ thị số 17-CT/TW và các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy về triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP).

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của chính quyền các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm (ATTP); Tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với việc bảo đảm ATTP, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế tối đa các nguy cơ gây ra ngộ độc thực phẩm.

2. Yêu cầu

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP trên địa bàn thị trấn; tổ chức kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm bảo đảm thực hiện đúng quy định, không

gây phiền hà, trở ngại cho các tổ chức/cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm bảo đảm các hoạt động kinh doanh hợp pháp diễn ra bình thường.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các thành viên BCD ATVSTP, các tổ chức đoàn thể đối với công tác quản lý ATTP; thực hiện thường xuyên, liên tục đối với công tác đảm bảo ATTP, cụ thể hóa định hướng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình thực tiễn của thị trấn để đưa ra các giải pháp cụ thể.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Tăng cường sự lãnh đạo của các ủy Đảng, chính quyền đối với công tác vệ sinh ATTP; Chú trọng đến việc quán triệt, nâng cao nhận thức của Nhân dân về tầm quan trọng của ATTP đối với đời sống xã hội, đưa các tiêu chí ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng là thực phẩm.

Triển khai đầy đủ các văn bản: Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Ban hành các Kế hoạch, Quyết định, công văn đảm bảo ATTP trên địa bàn thị trấn năm 2024. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, doanh nghiệp, cơ sở cung ứng thực phẩm, người tiêu dùng nâng cao vai trò trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm

2. Công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định về vệ sinh ATTP đến các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kể cả người tiêu dùng, nhằm nâng cao ý thức trong kinh doanh, dịch vụ phục vụ ăn uống và trong việc sử dụng, chế biến thực phẩm tạo thành phong trào rộng khắp trong Nhân dân tham gia thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của Nhân dân.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân hiểu đúng, nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, kiến thức và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn trong nuôi, trồng, chế biến, vận chuyển, bảo quản, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm.

Biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá

nhân vi phạm các quy định về bảo đảm vệ sinh ATTP.

3. Công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; các loại hình bếp ăn tập thể trong trường học, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công...

Tập trung kiểm tra, giám sát vào các dịp lễ, tết đặc biệt dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, tháng hành động vệ sinh ATTP. Ngoài ra thực hiện tổ chức kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm ATTP.

Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác vệ sinh ATTP. Đặc biệt là các cơ sở kinh doanh buôn bán thực phẩm.

Đối với công tác hậu kiểm, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ lồng ghép tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật theo từng lĩnh vực ngành, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật khác mới ban hành; đồng thời giám sát hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đã được chỉ đạo tại các Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình về bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan cấp trên, chấn chỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở cơ sở.

4. Công tác kiểm soát ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm

Theo dõi các trường hợp mắc bệnh truyền qua thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm cá thể và tập thể. Tiếp nhận các thông tin phản ánh của người tiêu dùng về vệ sinh ATTP, xử lý kịp thời, khắc phục và hạn chế hậu quả của ngộ độc thực phẩm. Tổng hợp và phân tích thông tin để cảnh báo cho các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng để có biện pháp phòng ngừa.

Phối hợp với cơ quan cấp trên điều tra xác định nguyên nhân, đề xuất với cấp có thẩm quyền công bố tình hình ngộ độc thực phẩm và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm theo quy định.

5. Cải cách thủ tục hành chính

Tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin giảm tối đa thời gian, điều kiện cho người dân thực hiện thủ tục hành chính, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Tổ chức ký cam kết, tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, quảng cáo thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Công tác thông tin báo cáo: Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm về Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thị trấn (*qua công chức VHXX – phụ trách lĩnh vực ATVSTP*).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đ/c Hoàng Việt Hoa - Công chức Văn hoá – xã hội: Phụ trách lĩnh vực ATVSTP

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường tham mưu cho UBND thị trấn, Ban Chỉ đạo thị trấn ban hành các quyết định, kế hoạch, chương trình, về công tác quản lý bảo đảm ATTP trên địa bàn; xây dựng kế hoạch hoạt động ATTP trình xem xét phê duyệt để triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ATTP.

- Chủ trì phối hợp với trạm y tế tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế, tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm định kỳ, hoặc đột xuất đối với cơ sở thực phẩm như: cơ sở cung cấp suất ăn chế biến sẵn, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trường học,... Tăng cường quản lý, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, dụng cụ bao gói chứa đựng thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm theo phân cấp quản lý; giám sát chặt chẽ chất lượng nguồn nước sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt.

- Chủ động cập nhật tài liệu truyền thông về ATTP để tổ chức truyền thông, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP.

- Kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, kịp thời có biện pháp xử lý và cảnh báo cho người tiêu dùng biết lựa chọn, mua và sử dụng thực phẩm an toàn.

- Phối hợp với các đơn vị trường học, trạm y tế tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể tại các trường nội trú, bán trú để phòng tránh các bệnh truyền qua thực phẩm, các vụ ngộ độc tập thể trong trường học.

- Tuyên truyền cho cộng đồng thực hành bảo đảm ATTP gắn kết với thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang, đám hỏi, lễ hội; vận động cộng đồng thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống không đảm bảo ATTP, ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng con người. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý ATTP trong công tác đảm bảo ATTP tại các sự kiện văn hóa, du lịch trên địa bàn.

- Tăng thời lượng, tin, bài để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động bảo đảm thường xuyên tuyên truyền rộng rãi, trên hệ thống Truyền thanh thị trấn để nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo đảm ATTP.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm về Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện đúng quy định.

2. Đ/c Hà Trung Kết - Công chức ĐC XD NN&MT

- Tham mưu UBND thị trấn, Ban Chỉ đạo thị trấn về công tác bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với công chức VHXXH và các đơn vị liên quan trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo ATTP, các chương trình, đề án trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Xây dựng kế hoạch giám sát ATTP nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết.

- Đề xuất cơ quan cấp trên mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ATTP cho cán bộ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý ATTP lĩnh vực nông nghiệp. Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm thuộc ngành quản lý về ATTP theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp kiểm tra, giám sát chặt chẽ vệ sinh thú y tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; có giải pháp quản lý và lộ trình cụ thể buộc ngừng hoạt động các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Công khai kết quả phân loại A/B/C, các cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP để người tiêu dùng biết, lựa chọn thực phẩm an toàn.

- Tiếp tục triển khai kết nối sản xuất với tiêu thụ nông, lâm, thủy sản an toàn; thúc đẩy phát triển vùng sản xuất nông sản thực phẩm, làng nghề, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng, ATTP nông, lâm, thủy sản theo phân công, phân cấp quản lý.

3. Đ/c Phan Thanh Duẩn: Công chức ĐC-XD Đô thị &MT

- Thường xuyên phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật và các biện pháp bảo đảm ATTP thuộc ngành lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn việc tự cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Phối hợp với Công chức VHXXH, Công chức Địa chính XD NN&MT và các đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra liên ngành và các nhiệm vụ quản lý khác theo thẩm quyền đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm trên địa bàn thị trấn.

- Triển khai giám sát mỗi nguy ô nhiễm thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm thuộc ngành quản lý và áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi có sự cố về ATTP.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương, tập trung các nhóm mặt hàng: bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, sản phẩm dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột, bánh mứt kẹo và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

4. Trạm y tế thị trấn

- Sẵn sàng phương tiện kỹ thuật cấp cứu, điều trị kịp thời người bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa tử vong do ngộ độc thực phẩm. Tham gia phối hợp với các thành viên BCD, các đơn vị điều tra, xác minh vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thị trấn.

- Chú trọng quan tâm kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống trên địa bàn để phòng tránh các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP, tập huấn nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP thuộc lĩnh vực y tế quản lý cho các nhóm đối tượng có liên quan; Kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, điều kiện bảo đảm ATTP thuộc ngành lĩnh vực quản lý tại cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, kịp thời có biện pháp xử lý và cảnh báo cho người tiêu dùng biết lựa chọn, mua và sử dụng thực phẩm an toàn.

- Tăng cường tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo thị trấn thực hiện tốt về công tác quản lý bảo đảm ATTP trên địa bàn; xây dựng kế hoạch hoạt động ATTP từng năm để triển khai, ban hành các văn bản chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ATTP.

5. Các đơn vị trường học trên địa bàn

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATTP trong nhà trường, huy động giáo viên, phụ huynh và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm ATTP; tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức, thực hành đúng về ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP phù hợp với đặc thù của ngành, tổ chức ăn bán trú thực hiện cam kết bảo đảm ATTP, các bếp ăn nội trú, bán trú có hợp đồng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện cung cấp thực phẩm theo quy định; hạn chế tối đa các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm trong trường học.

- Chủ động rà soát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất các bếp ăn tập thể, đề xuất đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho bếp ăn tập thể, chú trọng đối với công tác triển khai sửa học đường trong các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện về an

toàn thực phẩm; kịp thời và chủ động phối hợp xử lý sự cố về ATTP, ngộ độc thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

6. Công an thị trấn

- Tăng cường đấu tranh, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về ATTP; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về ATTP.

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, trao đổi thông tin, tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; phối hợp kiểm tra, giám sát liên ngành đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm về ATTP; kiểm soát, ngăn chặn việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vật tư nông nghiệp... không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm các quy định về ATTP.

7. Công chức Tài chính - Kế toán

Tham mưu UBND thị trấn cân đối, bố trí ngân sách, cơ sở vật chất cho công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP, kiến thức về ATTP cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ATTP; xây dựng và nhân rộng các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Gắn với nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “đô thị văn minh”.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật về ATTP; tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của Nhân dân đối với hành vi vi phạm về ATTP.

9. Các thành viên Ban Chỉ đạo ATVSTP thị trấn

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, công chức và người dân tìm hiểu về kiến thức, biện pháp đảm bảo ATTP và gương mẫu chấp hành thực hiện Luật ATTP.

V. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ cho công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Giao Công chức VHXH phụ trách lĩnh vực Vệ sinh ATTP thị trấn theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng trước ngày 20/5 và ngày 01/12 hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện theo quy định.

Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP thị trấn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP, các công chức có liên quan theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- VP HĐND&UBND huyện (b/c);
- TT Đảng ủy; TT HĐND TT;
- CT, các PCT UBND TT;
- UBMTTQVN, các tổ chức CT-XH TT;
- Trạm y tế thị trấn;
- Các TV BCĐLN VSATTP;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN
Lưu Quang Công**